

รายงานการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน AIPA ในการประชุมระหว่าง
คณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔

การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ในการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ ประเทศ มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นระดับประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาจำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ ๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓. มาเลเซีย ๔. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๕. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๖. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๗. ไทย ๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเป็นสมาชิกรัฐสภาระดับอาวุโสจำนวน ๒ ประเทศ ได้แก่ ๑. บรูไนดารุสซาลาม ๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในส่วนของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนั้นนำคณะโดยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นายเกียรติ สิทธิอมร สมาชิกผู้แทนราษฎร และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ทำหน้าที่ผู้แทนรัฐสภาไทย



PR Parliament



PR Parliament



การประชุมเริ่มขึ้นในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและกล่าวเปิดการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน



ต่อจากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงของประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งยกร่างขึ้นโดยฝ่ายไทย และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในบางส่วนของร่างถ้อยแถลง เพื่อให้มีความกระชับและครอบคลุมครบถ้วนทั้ง ๓ เสาหลักของอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ต่อจากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ซึ่งที่ประชุมได้เริ่มขึ้นในเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบถ้อยแถลงฉบับที่ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว



ในช่วงค่ำของวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจันทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่มาร่วมการประชุม AIPA-ASEAN Interface ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๔



วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้นำ คณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนเดินทางไปยังห้องพินามสยามฮอลล์ ชั้น ๒๙ โรงแรมดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก เพื่อประชุมร่วมกับผู้นำอาเซียนในเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ นาฬิกา โดยได้กล่าวถ้อยแถลงมีเนื้อหา ดังนี้

ถ้อยแถลงของประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔

กราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

ประมุขของรัฐ ผู้นำรัฐบาล ประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนทุกท่าน

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในนามของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน กระผมขอแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนของท่านและขอขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้เกียรติเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ นี้ อีกทั้งได้ให้โอกาสแก่พวกเราได้นำเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียน และอาเซียน

กระผมขอเน้นย้ำว่า ตามความเห็นของกระผม นั้น การมีรัฐสภาที่เข้มแข็งย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงแก่ระบอบประชาธิปไตย หากรัฐสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเป็นที่น่านับถือและซื่อสัตย์สุจริต เราสามารถที่จะคาดหวังถึงความเป็นประชาธิปไตยและความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งจะเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

พวกเราเหล่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ฝ่ายนิติบัญญัติต้องการแรงสนับสนุนอย่างแข็งขันจากภาคประชาชน ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนจะยั่งยืนสถาพรได้ก็อยู่ด้วยเสาหลักทั้งสามอัน ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเราต้องผสาน เสาหลักทั้งสามเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เสาที่สาม หรือเสาสังคมวัฒนธรรมนั้น ถือได้ว่า เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประชาชนชาวอาเซียนโดยตรง ในการนี้ จึงมีเพียงรัฐสภาที่จะสร้างความรู้สึกของ “การเป็นเจ้าของ” ประชาคมอาเซียนร่วมกัน อันเป็นเงื่อนไขสำคัญยิ่งยวดต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระผมขอเน้นย้ำว่า อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนั้น ต้องตั้งอยู่บนความมุ่งมั่นพยายามที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและหลักนิติรัฐ เราจึงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน เพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันส่งเสริมสิ่งที่ได้กล่าวมา

ทั้งนี้ พันธกิจอื่นของแผนแม่บทประชาคมอาเซียนนั้น ไม่ได้มีความสำคัญเป็นรองแต่อย่างใด เฉกเช่นเดียวกับอาเซียน สมัชชารัฐสภาอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนท่ามกลางสถาปัตยกรรมของภูมิภาคที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มชนชายขอบของสังคม

ฯพณฯ ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

เหล่าสมาชิกรัฐสภาของอาเซียนได้หยิบยกประเด็นข้อกังวลหลายประการขึ้นมา และเห็นว่ามีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาหรือในการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน อันได้แก่

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การลดช่องว่างการพัฒนา
- การเสริมสร้างศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- การก่อการร้ายและแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง
- การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่
- แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้และความมั่นคงทางทะเล
- ความมั่นคงทางน้ำ อาหาร พลังงาน ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- การลักลอบค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์
- การเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ เกี่ยวพันอย่างยิ่งกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติควรส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขโดยรวมต่อประชาคมอาเซียน

นับถึงบัดนี้ความสำเร็จต่าง ๆ ของอาเซียนนั้นนำมาซึ่งความเข้มแข็งที่เพิ่มพูนขึ้น จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๖๓๐ ล้านคน เป็นจำนวนที่มากพอที่ทุกคนพิจารณาให้ความสำคัญ และเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต เราจึงเสนอให้สมัชชารัฐสภาอาเซียน และอาเซียน ปรับปรุงโครงสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคของเรา

ฉะนั้น เราจึงควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อเปิดรับมุมมองของฝ่ายนิติบัญญัติเพิ่มมากขึ้น และสร้างความรับรู้ให้อาเซียนเป็นที่รู้จักอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอาเซียนทั้งหมด

สุดท้าย พวกเราขอเน้นย้ำว่า เราพร้อมสนับสนุนอาเซียน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอันบริบูรณ์และด้วยวิธีทางนี้ ขาดสมาชิกทั้ง ๑๐ ซึ่งอาจมีความต่างกันบ้างจะสามารถสมัครสมาชิกได้และมุ่งมั่นสู่การ “ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” สืบไป

การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำสมัชชารัฐสภาอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือระดับสูงสุดระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนและอาเซียน เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของอาเซียนในทุกๆระดับ รวมทั้งขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความก้าวหน้าบนพื้นฐานของการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการสร้างความตระหนักรู้ในองค์กรอาเซียน และรองรับการขยายตัวของอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ประชาคมอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๕ และปูทางสู่วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๔๐ ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุม “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน”

ในช่วงค่ำของวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ห้องพินาเคิล ๑ - ๓ ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานและคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่มาร่วมการประชุม AIPA-ASEAN Interface ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๔



ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้นำคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนเดินทางไปยังห้องคริสตัลฮอลล์ ชั้น ๓ ตึกแอทินี เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยพิธีเปิดใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที

